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รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 9/๒๕๖๖ 
วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 256๖ เวลา 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา  อธิการบดี 
2. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์  รองอธิการบดี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน  รองอธิการบดี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ    บางเขียว  รองอธิการบดี 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ   รองอธิการบดี 
๖. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   รองอธิการบดี 
๗. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   รองอธิการบดี 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 

 1๐. อาจารย์มรกต   ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. อาจารย์ ดร.ธนิดา    สุจริตธรรม  ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  ผู้ช่วยอธิการบดี (ติดราชการ) 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม  

๑. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยั รองอธกิารบดี และผู้ช่วยอธิการบด ีรับรองรายงานการประชุมฉบบันี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) คร้ังที่ 6/2566 วนัอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕66 เวลา 13.0๐ น. 
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เริ่มประชุม  เวลา  15.3๐ น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
 - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
   
 เลขานุการฯ นำเสนอที ่ประช ุมให ้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย                      
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 8/๒๕๖6 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.             
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี                    
ครั้งที่ 8/๒๕๖6 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี – 
   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
     วาระท่ี 4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุน 
                สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕.. 
สรุปเรื่อง 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั ้งที่          
๕/๒๕๖๖ มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อำนวยการ  
กองบริหารงานบุคคล ดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมและปรับแก้ไข นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้นำข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕.. เข้าที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม 2566 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๖๖ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับแก้ว ัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และรายละเอียดต่าง ๆ                 
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ตามความเห็นของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู ้ช่วยอธิการบดี  และนำเข้าที ่ประชุม
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
     วาระท่ี 4.2 ความเห็นกรณีขอลดภาระหนี้ทุนพัฒนาบุคลากร  
 
สรุปเรื่อง 
 
  กองบริหารงานบุคคล ได้ให้ความเห็นกรณีขอลดภาระหนี้ทุนพัฒนาบุคลากร ของนายอดิเรก 
วัชรพัฒนกุล เพื่อให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา 
ในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม     1.  เห ็นชอบให ้ดำเน ินการตามข ้อ  ๒ การผ ่อนชำระหนี้ ให ้ เป ็นไปตามระเบ ียบ                                 
ของกระทรวงการคลัง ซึ ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีปฏิบัต ิเกี ่ยวกับการผ่อนชดใช้เงินกรณีร ับทุน                       
ตามหนังสือเวียนที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
เกี ่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณี รับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงาน                  
ในองค์กรระหว่างประเทศ ข้อ ๒๒ กำหนดไปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ข้อ ๒๒ กำหนดไว้ว่า                      
“การผ่อนชำระเงินกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุน เพื่อการศึกษาในประเทศ โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
ราชการชดใช้ไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญา หรือกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข”  
  2. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประสานแจ้งนายอดิเรก วัชรพัฒนกุล   
เพ่ือดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
   วาระท่ี 4.3 ของบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงพ้ืนอาคาร ๒ ชั้น ๑ 
 
สรุปเรื่อง 
 
 กองอาคารสถานที่ฯ ได้จัดทำบันทึกเพ่ือให้มหาวิทยาลัย จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนในการปรับปรุง
พื้นอาคาร ๒ ชั้น ๑ จำนวน ๑ งาน และกองนโยบายและแผน ได้ให้กองอาคารสถานที่ฯ ดำเนินการจัดทำ
รายละเอียดแบบรูปรายการ BOQ และ tor ในงานปรับปรุงดังกล่าว กองอาคารสถานที่ฯ ได้ดำเนินการจัดทำ
รายละเอียด แบบรูปรายการ BOQ และ tor เพ่ือประกอบการพิจารณางานปรับปรุงพ้ืนลานจัดกิจกรรมอาคาร 
๒ ชั้น ๑ เนื่องจากพื้นกระเบื้องเกิดความเสียหาย และแตกกะเทาะเป็นวงกว้าง จึงจำเป็นเร่งด่วนจะต้อง
ปร ับปร ุงซ ่อมแซมตามรายละเอ ียดท ี ่ เสนอมา จ ึงนำเข ้าท ี ่ประช ุมคณะผ ู ้บ ร ิหารมหาว ิทยาลัย                        
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ 
  
มติที่ประชุม     1. เห็นชอบในหลักการ มอบอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี จัดตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานเพ่ือปรับปรุงพ้ืนอาคาร ๒ ชั้น ๑ เพ่ือวิเคราะห์ วางแผนการปรับปรุงให้ตอบโจทย์การใช้งานของแต่
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ละหลักสูตร โดยมีอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ ผู ้ช่วยอธิการบดี และนายสุวิทย์ มุดทะเล ร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ  
  2. กรณีมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเร่งด่วนให้ใช้งบประมาณ คงคลัง ปีงบประมาณ 2567 
ในการปรับปรุงพื้นอาคาร ๒ ชั้น ๑ และวางแผนการขอใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการปรับปรุงตามผล
การพิจารณาของที่ประชุมในข้อ 1 ต่อไป 
 
   วาระท่ี 4.4 ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ส่วนกลางประจำห้องปฏิบัติการ 
                   คอมพิวเตอร์ อาคาร ๓๐ ชั้น ๗  
 
สรุปเรื่อง 
 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี เนื่องจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓๐ ชั้น ๗ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และให้บริการรองรับการจัดการเรียนการสอนแก่สาขาวิชาต่างๆ  ขณะนี้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีใช้อยู่ จำนวน ๑๒๐ เครื่อง ซึ่งจัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้มีบางส่วนชำรุด
เสียหาย และขาดอุปกรณ์อะไหล่ในการซ่อมบำรุง และครุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุที่เก่าเกิด ๑๐ ปี ทำให้ไม่รองรับ
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึ กษา จึงมีความจำเป็นในการขออนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ส่วนกลาง เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล 
ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓๐ ชั้น ๗ ราคาเครื่องละ ๒๔ ,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐ เครื่อง  
รวมเป็นจำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี และผู ้ช ่วยอธิการบดี ร ่วมกันพิจารณา ในวันพุธที ่ ๒๕ ตุลาคม 2566 รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  1.  อนุมัติงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ส่วนกลางประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 
๓๐ ชั ้น ๗  เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐ ,๐๐๐ บาท (สี ่แสนแปดหมื ่นบาทถ้วน) โดยให้ใช้งบประมาณคงคลัง 
ปีงบประมาณ 2567 และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป      
   2. กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละหลักสูตรนั้น ให้แต่ละหลักสูตรร่วมกันส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษามาใช้คอมพิวเตอร์ของส่วนกลางที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 
 
    วาระท่ี 4.5 ขอคงอัตราอาจารย์และเปิดรับอัตราอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและ 
                ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 
สรุปเรื่อง 
 

อาจารย์ประจักษ์ บุญภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ บก.ศ. 
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มหาวิทยาลัยฯ) ได้ขอลาออก ในที่ประชุมสาขาวิชาครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ จึงมีความประสงค์ขอคงอัตราอาจารย์และเปิดรับอัตรา
อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน ๑ อัตรา โดยไม่นับรวมตำแหน่งอัตราที่อนุมัติ
ก่อนหน้านี้ เพื่อพัฬนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์จาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ซึ่งมีข้อกำหนให้
อาจารย์มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของเกณฑ์ และมีจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา  
จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่ 
๒๕ ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม     1. อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เงินบำรุงการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา    
    2. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป      
 
     วาระท่ี 4.๖ ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
สรุปเรื่อง 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุน
การวิจัย  จำนวนเงินทั้งหมด ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นงบประมาณทุนสนับสนุน
การวิจัยและทุนสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ด้วยวาจาในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ และค่าตอบแทนการจัดทำทบความทางวิชาการที ่ได้ร ับการเผยแพร่ ต่อไป  
จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่ 
๒๕ ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม   1. เห็นชอบในหลักการเรื ่องงบประมาณเพื ่อเป็นกองทุนสนับสนุนการวิจัย  จำนวนเงิน 
๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)  
   2. มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 - ไม่มี – 
เลิกประชุม เวลา 16.20 น. 

   นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ   ผู้จดรายงานการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


